

KẾT LUẬN

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

làm việc với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận số 2043-KL/TU ngày 05/12/2023 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 (khóa XX) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2024, nhất là các dự án trọng điểm của Trung ương và của tỉnh đang triển khai trên địa bàn tỉnh, việc giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 14/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức làm việc với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham dự buổi làm việc có tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo: các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố. Sau khi nghe đồng chí Trần Hoàng Tuấn, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh thay mặt Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về việc triển khai thực hiện Kết luận số 2043-KL/TU ngày 05/12/2023 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 (khóa XX) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2024, nhất là các dự án trọng điểm của Trung ương và của tỉnh đang triển khai trên địa bàn tỉnh, việc giải ngân vốn đầu tư công; ý kiến tham gia của các đại biểu dự buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thay mặt tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận như sau:

I. Về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua

Trong Quý I/2024, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa nội dung các nghị quyết của Chính phủ và Kết luận số 2043-KL/TU ngày 05/12/2023 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XX và triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Trong những tháng đầu năm 2024, phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực, nổi bật như tăng trưởng công nghiệp, thu ngân sách đạt kết quả cao. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 20,8%; sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 12%; thu ngân sách nhà nước tăng 37,8%; kim ngạch xuất, nhập khẩu, doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đều tăng cao so với cùng kỳ; lãnh

đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ về tài chính ngân sách, đầu tư công được thực hiện quyết liệt; giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao. Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, công tác an sinh xã hội, đền ơn, đáp nghĩa được chú trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoàn thành công tác giao nhận quân và đạt 100% chỉ tiêu đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo đạt được trong những tháng đầu năm 2024.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ đề ra vẫn còn một số hạn chế. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với bình quân chung cả nước; thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài gặp nhiều khó khăn; việc triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn hạn chế; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án ở một số địa phương còn chậm; nguồn thu tiền sử dụng đất gặp khó khăn, ảnh hưởng đến khả năng cân đối vốn thực hiện một số dự án; chất lượng giáo dục, y tế có mặt còn hạn chế; một bộ phận cán bộ, công chức còn làm việc cầm chừng, hiệu quả còn thấp,...

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến

Trong thời gian đến, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, với nhiều khó khăn, thách thức mới. Năm 2024 là năm tăng tốc, có ý nghĩa quan trọng, quyết định thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tỉnh ta, bên cạnh những thuận lợi, khó khăn nội tại đã được xác định sẽ ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra từ nay đến cuối nhiệm kỳ, đòi hỏi phải tiếp tục có sự nỗ lực, cố gắng cao hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ của Ban cán sự đảng UBND tỉnh đề ra trong thời gian tới; đồng thời, đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, bám sát các quy chế, quy định, các nguyên tắc tổ chức hoạt động gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nỗ lực với quyết tâm chính trị cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. Trong đó, lưu ý một số vấn đề sau:

1. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Kịp thời phân công nhiệm vụ điều hành, xử lý công việc theo quy chế, quy định. Tăng cường theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ quan, địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là những nội dung trọng tâm, trọng điểm;

tiếp tục đổi mới lề lối, phong cách làm việc; nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện các quy trình, quy định trong giải quyết công việc bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, đúng quy định; không để xảy ra tình trạng chậm trễ, đình trệ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức né tránh trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ.

Đối với các vấn đề mới, phức tạp, đề nghị cần bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung theo tinh thần Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị, Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ và Công văn số 2026-CV/TU ngày 27/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo động lực để phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của các sở, ban, ngành, địa phương, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Tiếp tục rà soát các nội dung theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy khóa XX thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Chương trình làm việc toàn khóa, hằng năm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các nội dung đã có kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ, chất lượng, bảo đảm tiến độ; kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy những vấn đề cần lãnh đạo, chỉ đạo.

3. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính nhằm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là khẩn trương hoàn thành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu 1/2000 còn lại trong Khu kinh tế Dung Quất và quy hoạch xây dựng vùng các huyện; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 – 2025 làm cơ sở để kêu gọi, thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để sớm hoàn thành Đề án xây dựng trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất; Đề án phát triển huyện đảo Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển - đảo theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị; cùng với định hướng của các quy hoạch cấp quốc gia để khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

4. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đối với các địa phương liên quan gắn với tinh giản biên chế; kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Đề án vị trí việc làm và giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư sau sắp xếp, phân đấu hoàn thành trong tháng 10/2024 để chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội cấp cơ sở.

5. Rà soát, đánh giá tình hình tài chính, ngân sách và kế hoạch đầu tư công trung hạn, trên cơ sở đó, cân đối, điều chỉnh việc phân bổ các nguồn lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với nguồn lực; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trong Quý II/2024. Tăng cường công tác quản lý các nguồn thu, nắm chắc nguồn thu, chống thất thu, bảo đảm các nguồn lực để cân đối đầu tư; đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả đầu tư công. Điều hành chi ngân sách nhà nước bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; rà soát, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi chưa thật sự cần thiết để bảo đảm các nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra.

6. Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện các dự án bảo đảm tiến độ đề ra; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nhất là công trình dự án đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XX, các chương trình, kết luận của Tỉnh ủy và dự án được chọn làm công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI. Tiếp tục rà soát, đề xuất một số công trình, dự án có quy mô lớn, có tác động lan tỏa, tạo động lực phát triển để chào mừng Đại hội XXI, bảo đảm nguồn lực thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

7. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả, toàn diện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 06/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên địa bàn các huyện miền núi, nhất là rà soát, đánh giá phân loại hộ nghèo bảo đảm thực chất và có giải pháp phù hợp để giảm tỷ lệ hộ nghèo so với khu vực và cả nước.

8. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; nhất là, tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư hạ tầng y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và các dịch vụ khám chữa bệnh phục vụ nhu cầu của người dân. Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc an sinh xã hội; chú trọng công tác đào tạo, giải quyết việc làm cho lao động, nâng cao đời sống Nhân dân.

9. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và truyền thông định hướng dư luận trên các phương tiện truyền thông, trên không gian mạng, các nền tảng xã hội theo hướng tuyên truyền, phản bác thông tin giả, thông tin sai sự thật; chủ động đăng tải, chia sẻ những thông tin tích cực; tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương người tốt, việc tốt tại cơ quan, đơn vị, địa phương, lan tỏa ý chí, khát vọng vươn lên.

Giao các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đề ra; kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy những vấn đề cần lãnh đạo, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Các đồng chí UV BTV Tỉnh ủy,
- Các cơ quan chuyên trách TMGV Tỉnh ủy,
- Đảng đoàn HĐND tỉnh,
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh,
- Các sở, ban, ngành của tỉnh,
- BTV các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- UBND các huyện, thị xã, thành phố,
- VPTU: CVP, PCVP, Phòng Tổng hợp,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Đặng Ngọc Huy